

เผยบัตรพนักงาน "นันทิงเพเซอร์" แคมป์ดีดีฟรีแลนซ์ - ต้นสังกัด "ประจักษ์" ถูก "ซาน-เอ็กซ์" ยกเลิก

เผยแพร่: 6 พ.ย. 2562 17:49 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เผยโฉมบัตรพนักงาน "นันทิงเพเซอร์" เป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์ "วันพีซ" แต่ออกจากบริษัทไปแล้ว ชาวเน็ตแฉต้นสังกัด "ประจักษ์" ถูกบริษัทญี่ปุ่นยกเลิกตัวแทนไปนานแล้ว

จากกรณีที่นายประจักษ์ โภธิผล นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เข้าจับกุมเยาวชนวัย 15 ปี ขณะส่งมอบกระเบื้องอาหารปลาที่หลายการ์ตูนการ์ฟิลด์ และริลด์คุมะ ซึ่งทำการสั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊ก โดยนายประจักษ์เรียกค่าเสียหาย 50,000 บาท แต่ได้เจรจาเงินเหลือ 5,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เสียหายรายอื่นๆ นับสิบราย กระทั่งบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ซาน-เอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแจ้งว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยพบว่าหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการคือ นายนันทิงเพเซอร์ ซึ่งระบุว่าอาชีพที่แท้จริงคือขับขีรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพฯ และมีภรรยาชายลูกขึ้น

ล่าสุด วันนี้ (6 พ.ย.) เฟซบุ๊กเพจ "หมายจับกับบรรจง" ของนายบรรจง ชิวมงคลกานต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ทีวี ออกมาเปิดเผยบัตรประจำตัวพนักงาน "นันทิงเพเซอร์" ของบริษัท นิว สตาร์ มีเดีย จำกัด ระบุชื่อจริงคือ "นายภูมิภากร กินสุวรรณ" เจ้าหน้าที่ปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมลงชื่อ นายสายัญ คำรงค์ดิษฐกร กรรมการบริษัทฯ เมื่อสอบถามพบว่า เป็นบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์การ์ตูนวันพีซ นายภูมิภากรเคยทำงานเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ของบริษัทนี้ ปัจจุบันไม่ได้ร่วมงานกันแล้ว

ส่วนใบมอบอำนาจช่วงให้นายนันทิงไปจับลิขสิทธิ์จะมีอายุ 1 เดือน และต่อให้แบบเดือนต่อเดือน ซึ่งไม่ได้ต่อให้มาหลายเดือนแล้ว ส่วนที่นายนันทิงไปมีส่วนร่วมจับลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนอื่น เพราะบรรดาบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์อื่นๆก็มักจะว่าจ้างฟรีแลนซ์เหล่านี้ทำงาน ไม่ได้เกี่ยวกับ นิวสตาร์มีเดีย เขาคงจะไปรับทำงานให้บริษัทอื่น ส่วนเรื่องเงินค่าปรับเวลาได้มา เงินเข้าบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเท่าไร เข้าบริษัทดูแลเท่าไร ผู้รับมอบอำนาจช่วงเท่าไร ขอไม่ให้รายละเอียด เพราะเดี๋ยวจะกระทบบริษัทอื่น



นิวสตาร์ยัน"นั่น"แค่ฟรีแลนซ์ ไม่เกี่ยวกับบริษัท

ล่าสุดโทรคุยกับคุณเสายัน ดำรงคดีราษฎร์ ผู้บริหารบริษัท นิวสตาร์ มีเดีย(บริษัทนี้ดูแลลิขสิทธิ์การ์ตูนวันพีซ)

บอกว่านายภูมิกานท์ (นั่น) เคยทำงานเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ของบริษัทนี้ จับลิขสิทธิ์การ์ตูนวันพีซ ปัจจุบันไม่ได้ร่วมงานกันแล้ว และใบมอบอำนาจช่วงให้นายนั้นไปจับลิขสิทธิ์จะมีอายุ 1 เดือน และต่อให้แบบเดือนต่อเดือน ซึ่งไม่ได้ต่อให้มาหลายเดือนแล้ว ส่วนที่นายนั้นไปมีส่วนร่วมจับลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนอื่น(กระทงริลัคคุมะ) เพราะบรรดาบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์เจ้าอื่นๆก็มักจะว่าจ้างฟรีแลนซ์เหล่านี้ทำงาน ไม่ได้เกี่ยวกับ นิวสตาร์ มีเดีย เขาคงจะไปรับทำงานให้บริษัทอื่น

ส่วนเรื่องเงินค่าปรับเวลาได้มา เงินเข้าบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเท่าไร เข้าบริษัทดูแลเท่าไร ผู้รับมอบอำนาจช่วงเท่าไร ขอไม่ให้รายละเอียด เพราะเดี๋ยวจะกระทบบริษัทอื่น

#หมายจับกับบรรจง #กระทงลิขสิทธิ์

👍 2.5 พัน 🗳 233 ➕ 328



นายภูมิกานท์ หรือนายนั้น มีบัตรแสดงว่าทำงานอยู่บริษัท นิว สตาร์มีเดีย จำกัด แล้วไปยุ่งอะไรกับการจับลิขสิทธิ์ "ริลัคคุมะ" หรือเป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น?

งานนี้ทางบริษัทนิว สตาร์มีเดีย น่าจะออกมาชี้แจงอะไรหน่อยมั๊ยครับ?

#กระทงลิขสิทธิ์ #หมายจับกับบรรจง

👍 3.4 พัน 🗳 292 ➕ 358

ขณะที่นายประจักษ์ โพธิผล ซึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพนักงานบริษัท เวอร์ริเช็ด จำกัด ที่ดูแลด้านการปราบปรามละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนริลัคคุมะ (Rilakkuma) จากบริษัทซาน-เอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมโชว์สำเนาเอกสารในมือ ล่าสุดดูเหมือนผู้บริหารจะสั่งพนักงานทุกคนไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ได้มีคนออกมาให้ข้อมูลว่า บริษัท ซาน-เอ็กซ์ ประเทศญี่ปุ่น ยกเลิกแต่งตั้งบริษัท เวอร์ริเช็ด เป็นตัวแทนบริษัทไปแล้ว และตั้ง บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัทซาน-เอ็กซ์ ตั้งแต่ปี 2560

หมายจับกับบรรจง
บริษัท เวิร์ช จำกัด Verisec Ltd.

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ชั้น 23
 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0 2961 2434 โทรสาร 0 2961 2433
 E-mail: info@verisecltd.com

นายประจักษ์ โภธิผล ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพนักงานบริษัท เวิร์ช จำกัด ที่ดูแลด้านการปราบปรามละเมิดลิขสิทธิ์การ ดูน Rilakkuma จากบริษัท San-X ของญี่ปุ่นโดยตรง พร้อม โชว์สำเนาเอกสารในมือ

แบบนี้บริษัท เวิร์ช จำกัด ต้องออกมาชี้แจงและเอา เอกสารต้นฉบับมาแสดงหน่อยครับว่าได้รับมอบอำนาจมาจริง ไหม? แล้วนายประจักษ์ได้เงินค่าปรับมาแล้ว ส่งให้บริษัทเท่า ไหร่?

แต่ล่าสุดเหมือนผู้บริหารจะสั่งพนักงานทุกคนรดซิบปาก เกี่ยวกับเรื่องนี้ะ ไม่เชื่อลองโทรดู..

#กระทงลิขสิทธิ์ #หมายจับกับบรรจง

👍 1.4 พัน 🗨 166 ➡ 115



หมายจับกับบรรจง ถ้าบริษัท เวิร์ช จำกัด ไม่ออกมาแถลงให้ ชัดๆ งานนี้ตำรวจต้องเรียกผู้บริหารไปสอบสวน
 👍 130
 ถูกใจ · ตอบกลับ · 3 ชม.

หมายจับกับบรรจง
 ตามข่าวบริษัทที่ญี่ปุ่น ยกเลิกตัวแทนบริษัท ไปแล้ว และตั้งบริษัท ที่ทำหึงสื่อชี้แจงเมื่อวานนี้ ตั้งแต่ปี 60 ไช หรือเปล่าครับ
 🗨 12
 ถูกใจ · ตอบกลับ · 3 ชม. · แก้ไขแล้ว

ฟังจากที่หนุ่มตามนั้นคะ TACCเป็นตัวแทนเดียวคะ ไม่มีบริษัทอื่น เขายกเลิกพวกมัน ตั้งแต่ปี 60 แล้วคะ เรื่องแบบนีทางTACCโดนมาทำหน้าทับ ซ่อนเมื่อ 2เดือนก่อน แล้วแจ้งทางซานXแล้วคะให้ไปบอก เลิกเดี๋ยวนี้
 👍 7
 ถูกใจ · ตอบกลับ · 2 ชม.